



Chương trình bảo tồn rùa châu Á & Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương

Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...

Liên tục cập nhật

Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,

vui lòng ghé thăm website: www.asianturtleprogram.org

www.cucphuongturtlecenter.com



Rùa cổ sọc (*Mauremys sinensis*) trong các thùng vận chuyển về Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương.

Ảnh: Đỗ Thanh Hào - TCC

50 cá thể rùa nguy cấp về ngôi nhà mới tại Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương, Việt Nam

Vào ngày 22 tháng 07 năm 2016, 50 cá thể rùa thuộc 4 loài đã được chuyển giao đến Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC). Số cá thể này được cứu hộ từ các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép bởi các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam và được chuyển cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (Soc Son WRC) vài tháng trước. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và Vườn quốc gia Cúc Phương, lãnh đạo Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã đồng ý chuyển giao số rùa nói trên cho Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương (TCC) nơi có các điều kiện phù hợp hơn cho quá trình hồi phục sức khỏe cho số rùa trên. Đây là lần thứ hai trong năm nay, Sóc Sơn WRC chuyển giao các cá thể rùa cho TCC với tổng số trên 130 cá thể, điều này cho thấy sự hợp tác hiệu quả trong công tác bảo tồn các loài rùa của Việt Nam giữa Vườn quốc gia Cúc

Phương và Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, Vườn quốc gia Cúc Phương, và Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) đã sát cánh cùng Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương trong các đợt cứu hộ, chăm sóc và phục hồi quần thể các loài rùa được chuyển giao, tịch thu trong các vụ buôn bán. Với gần một nghìn cá thể rùa tại Trung tâm, chúng tôi mong nhận được nhiều hơn nữa sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi cũng hi vọng các cá thể rùa sẽ sớm được trở lại với ngôi nhà tự nhiên của chúng.

Thông cáo báo chí: Đỗ Thanh Hào, Trung tâm bảo tồn rùa, Vườn Quốc gia Cúc Phương
Ngày 23 tháng 07 năm 2016

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các tổ chức World Land Trust, Bristol Zoo, Zoological Society of London, Bristol Zoo, Cleveland Metroparks Zoo, Wildlife Conservation Society, và Turtle Survival Alliance đã ủng hộ và tài trợ cho các hoạt động cứu hộ và chữa trị cho các cá thể rùa tại Trung tâm.



Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ

Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar Conservation

Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 4 7302 8389

Email: info@asianturtleprogram.org

Website: www.asianturtleprogram.org

Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Trung tâm Bảo tồn Rùa - Vườn Quốc gia Cúc Phương

Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Điện thoại: +84 (0) 3 0384 8090

Email: haodt.turtleconservation@gmail.com

Website: www.asianturtleprogram.org/tcc-home-page.html

Facebook: www.facebook.com/TurtleConservationCenter

Nguyễn Đức Lượng, cán bộ TCC (bên trái) và cán bộ thú y mới của ATP, Nguyễn Hồng Quang (bên phải) kiểm tra sức khỏe các cá thể rùa mới về Trung tâm tại khu vực cách ly.
Ảnh: Đỗ Thanh Hào - TCC



Nhân viên Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và cán bộ Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương chuyển các cá thể rùa vào các thùng xốp chuẩn bị cho chuyến đi dài gần 3 tiếng về VQG Cúc Phương. Ảnh: Đỗ Thanh Hào - TCC